

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN VĨNH LINH**

Số: 14.86/UBND-NC
V/v bảo đảm an toàn về PCCC
trong sử dụng điện tại cơ quan
đơn vị, các cơ sở kinh doanh,
hộ gia đình.

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Vĩnh Linh, ngày 17 tháng 8 năm 2022

Kính gửi: Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện

Trước tình hình thời tiết có nhiều diễn biến bất thường, nắng nóng kéo dài, nhu cầu sử dụng điện tại các cơ sở, hộ gia đình tăng cao, ảnh hưởng đến cung ứng điện một số khu vực trên địa bàn cả nước nói chung và tỉnh Quảng Trị nói riêng, dẫn đến việc sử dụng máy phát điện tự cấp khi có sự cố lưới điện. Tuy nhiên, việc sử dụng các thiết bị không đúng quy định và không bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC), đã làm phát sinh cháy, nổ, sự cố gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, điển hình như: Vụ tai nạn tại nhà dân do ngạt khí thải từ việc sử dụng máy phát điện ở tỉnh Bình Dương ngày 24/7/2022 làm chết 06 người. Thực hiện Công văn số 1646/CAT, PC07 ngày 11/8/2022 của Công an tỉnh Quảng Trị và để làm tốt công tác bảo đảm an toàn về PCCC trong sử dụng điện tại các cơ quan, đơn vị, cơ sở kinh doanh, hộ gia đình, Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Linh yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp tổ chức thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Các phòng, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn có trách nhiệm đảm bảo tuyệt đối an toàn trong sử dụng điện tại cơ quan, đơn vị, nơi làm việc và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khuyến cáo người dân bảo đảm an toàn về PCCC trong sử dụng điện, máy phát điện.

2. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chỉ đạo lực lượng Công an cấp xã phối hợp với Điện lực Vĩnh Linh thực hiện kiểm tra, hướng dẫn về an toàn toàn sử dụng điện, máy phát điện tại cơ sở, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định. Hướng dẫn người đứng đầu cơ sở, chủ hộ gia đình, chủ hộ kinh doanh thực hiện đầy đủ trách nhiệm và duy trì các điều kiện an toàn về PCCC và CNCH; thường xuyên tổ chức tự kiểm tra an toàn về PCCC và CNCH trong sử dụng hệ thống, thiết bị điện, máy phát điện.

Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng về PCCC và thoát hiểm đến người dân tại các khu dân cư thông qua nhiều hình thức, nội dung ngắn gọn, dễ hiểu và phù hợp với từng đối tượng (tuyên truyền trực tiếp, tuyên truyền

trên hệ thống loa phát thanh của thôn, bản, khu phố...). Phổ biến kiến thức, kỹ năng xử lý tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn cho lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở và hướng dẫn các lực lượng này tăng cường công tác thường trực để kịp thời xử lý các sự cố ngay từ khi mới phát sinh.

3. Công an huyện chỉ đạo các Đội nghiệp vụ, Công an các xã, thị trấn rà soát, bổ sung, cập nhật tình huống cháy, nổ, sự cố ngạt khí độc có liên quan đến sử dụng điện, máy phát điện trong phương án chữa cháy, phương án CNCH của cơ quan Công an đối với cơ sở, khu dân cư có nguy cơ cháy, nổ cao; tổ chức thực tập phương án nhằm nâng cao tính chủ động và khả năng triển khai chữa cháy, CNCH kịp thời, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản. Chuẩn bị các phương án, lực lượng, phương tiện, tổ chức nghiêm công tác thường trực để sẵn sàng chữa cháy, kịp thời cứu nạn khi có các tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn xảy ra. Tổ chức điều tra, làm rõ nguyên nhân các vụ cháy, nổ, tai nạn; kịp thời kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong công tác quản lý nhà nước về PCCC và CNCH đối với địa bàn, cơ sở xảy ra cháy, nổ, tai nạn.

Giao Công an huyện (*Đội Cảnh sát QLHC về TTXH*) chủ trì theo dõi, hướng dẫn và đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc việc bảo đảm an toàn về PCCC trong sử dụng điện, máy phát điện theo các nội dung trên. /

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các Phó CT UBND huyện;
- Lưu: VT, CAH.

CHỦ TỊCH

Thái Văn Thành